



**ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคียว**  
**เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ**  
**ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน**

ตามที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา

ซึ่งกำหนดรับสมัครฯ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยทำการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคียว นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียน ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรและคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐) เพื่อเข้าทำการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๒ ราย โดยเรียงตามลำดับเลขที่สมัครสอบ ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๑-๒๕๖๑	นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ลา	
๒๐๒-๒๕๖๑	นางสาวสุทธิดา อุตวงศ์ษา	

**กำหนด วัน เวลา ในการสอบสัมภาษณ์**

โดยให้ผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ดังกล่าวข้างต้น **เข้าทำการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา ฯ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (การแต่งกายชุดสุภาพ)**

ผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ดังกล่าว ถ้าไม่เข้าทำการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ในการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้

**ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกสรร**

จะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกสรรรวมทั้งการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ฯ รวมทั้งการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคียว และทางเว็บไซต์ <http://www.chkr.go.th>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัย สุริรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน